



UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Biên, ngày 20 tháng 7 năm 2021

HỘI ĐỒNG LÀM THI HỌC KỲ II TRẢ LỜI NHỮNG TÌNH HUỐNG CÓ THỂ XẢY RA TRONG QUÁ TRÌNH HỌC SINH LÀM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ DƯỚI HÌNH THỨC ONLINE

Câu hỏi 1. Học sinh vào thi trắc nghiệm có phải mở phòng học Zoom không?

Trả lời: Bắt buộc học sinh phải vào phòng Zoom do giáo viên chủ nhiệm lớp mở, kể cả bài làm dưới hình thức tự luận ra giấy hay trắc nghiệm trên máy.

Câu hỏi 2: Khi học sinh làm bài bị out ra, nhà trường xử lý thế nào?

Trả lời:

- Nếu học sinh bị lỗi mạng và thoát ra khỏi phòng zoom thì học sinh chủ động khắc phục vào lại phòng học, giám thị coi thi quan sát tại phòng chờ và cho học sinh vào kịp thời.

- Nếu học sinh bị lỗi mạng khi làm bài trắc nghiệm trên Phần mềm quản lý dạy học và thi (Google Form):

+ Với những trường hợp vào làm bài được 1 thời gian ngắn (trước 50% thời gian làm bài của một môn thi) bị out, học sinh báo ngay với GVCN; GVCN báo cáo với BGH nhà trường. Nhà trường sẽ xử lý ngay để học sinh được phép vào lại theo tài khoản của mình và tiếp tục làm bài. Thời gian làm bài được phần mềm tính đủ thời gian làm bài theo quy định của môn thi (học sinh phải làm bài theo mã đề mới).

+ Với những trường hợp học sinh bị out ra không làm tiếp được bài (sau 50% thời gian làm bài của một môn thi), học sinh phải báo ngay với GVCN; GVCN báo về Ban giám hiệu nhà trường. Nhà trường sẽ bố trí thời gian và hình thức cho học sinh làm bài bù với mã đề kiểm tra khác, sẽ có lịch thông báo cụ thể gửi tới học sinh.

Câu hỏi 3: Phụ huynh đi làm không có thời gian giám sát con trong quá trình kiểm tra thì làm thế nào?

Trả lời: Nhà trường chỉ khuyến khích phụ huynh giám sát con trong quá trình làm thi, còn nhà trường đã bố trí giáo viên coi thi nhưng phụ huynh phải tạo điều kiện cho con có thiết bị chụp ảnh đối với môn văn và toán để gửi tới cô giáo chủ nhiệm đúng giờ theo quy định.

Câu hỏi 4: Khi học sinh phải tắt camera để lấy đề bài thi thì phải xử lý như thế nào?

Trả lời: Yêu cầu học sinh phải bật camera trong suốt quá trình làm bài song do học sinh không đủ 2 thiết bị camera, học sinh có thể tắt thiết bị camera trong 01 thời gian ngắn từ 02 đến 05



phút để đọc đề bài thi sau đó lại tiếp tục bật camera để giáo viên giám sát (chú ý thiết bị chỉ được tắt trong khoảng thời gian 5 phút).

Câu hỏi 5: Nhắc lại giúp đề tài kiểm tra học kỳ 2 của môn Mỹ thuật theo từng khối?

Trả lời: Đề kiểm tra của từng khối như sau:

- Khối 6: Em hãy mô phỏng lại hoa văn thời Lý. Thể hiện trên A3, A4, chất liệu tự chọn.
- Khối 7: Em hãy “Vẽ hoặc tạo mô hình đề tài giao thông”. Thể hiện trên A3, A4, chất liệu tự chọn.
- Khối 8: Em hãy vẽ tranh hoặc tạo hình chân dung một nhân vật mà em yêu thích. Thể hiện trên A3, A4, chất liệu tự chọn.

Câu hỏi 6: Khi học sinh không có thiết bị cùng một lúc vào được 02 phần mềm thì phải xử lý thế nào?

Trả lời:

- Theo quy định nhà trường, học sinh phải đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện thi học kỳ. Nếu không có đủ cơ sở vật chất báo với nhà trường để nhà trường bố trí cơ sở vật chất cho học sinh thi.
 - Trường hợp học sinh sử dụng điện thoại thông minh hoặc Ipad chỉ mở được phần mềm Zoom để vào lớp nhưng không vào được phần mềm quản lý dạy học và thi (Google Form), học sinh có thể dùng thêm 01 thiết bị khác nhưng vẫn phải bật camera trong suốt quá trình làm bài thi.
- Lưu ý: Mọi vướng mắc phụ huynh học sinh có thể điện thoại trực tiếp tới giáo viên chủ nhiệm lớp hoặc các đồng chí cán bộ phụ trách Hội đồng thi theo số điện thoại sau:

Ban giám hiệu	Số điện thoại	Giáo viên	Số điện thoại
Nguyễn Thị Kim Thúy	0982200088	Nguyễn Thị Thu Phương	0982681984
		Phạm Thị Thúy Nga	0979696830
		Nguyễn Thành Luân	0982840690
		Bùi Thị Hạnh	0973056389

Chúc các con học sinh làm bài thi tốt và đạt kết quả cao!

**HỘI ĐỒNG LÀM THI HỌC KỲ II
TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG**